

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง

1. สศก.เตือนแล้งกระทบหนักผลผลิตข้าวนาปรังหล่นวูบ
2. คอแล้มน์ สะเก็ดเศรษฐกิจ: 8 มาตรการยังไม่ตรงจุด
3. เกษตรกรไม่ชอบสั่งงดทำนาปรัง
4. ม.เกษตรฯ เผยเกษตรกรไม่เห็นด้วยกับการงดทำนาปรัง-พอใจ  
8 มาตรการช่วยภัยแล้งปานกลาง
5. เคาะแผนลดต้นทุนผลิตสินค้าเกษตร16ธ.ค.คลอดมาตรการ  
เว้นค่าเช่านาถราคาปุ๋ย
6. สูดยอดข้าว..."มะลินิลสุรินทร์" พบสารต้านซึมเศร้า-ยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่
7. คอแล้มน์ Economic Agriculture: กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเข้ม  
กระบวนการผลิตนมของสหกรณ์ ตั้งเป้าสหกรณ์โคนมผลิตนมที่มีคุณภาพ  
ป้อนสู่โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน
8. ยางตกต่ำ3กิโลกรัม100บาท ชาวสวนร้องรัฐบาลช่วยด่วน  
อ้างเงินช่วยไร่ละ1,500ลำข้า
9. ชาวสวนไวยราคารายางหล่นวูบเหลือ3โลร้อย
10. เชียงใหม่อบรมพัฒนาหมอดินอาสา
11. ล้อมคอกเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกร-สนช.ดันออกกฎหมายคุมเข้ม
12. คอแล้มน์ เกษตรนวัตกรรม: พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  
ปีมหามงคล

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า  
บ้านเมือง  
เดลินิวส์  
prachachat.net

คมชัดลึก

ผู้จัดการรายวัน  
Chairman Review

โพสต์ทูเดย์

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

แนวหน้า

เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12640

หน้า: 13(ล่างขวา)

Col.Inch: 17.76

Ad Value: 15,984

PRValue (x3): 47,952

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สศก.เตือนแล้งกระทบหนักผลผลิตข้าวนาปรังหล่นวูบ

## สศก.เตือนแล้งกระทบหนัก ผลผลิตข้าวนาปรังหล่นวูบ

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดผลกระทบในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะผลกระทบต่อการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเกษตรกรทุกจังหวัดที่ปลูกข้าว หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือพืชตระกูลถั่ว เพื่อลดความเสี่ยง

จากสถานการณ์ดังกล่าว สศก. ได้ติดตามถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของประเทศ โดยปี 2558 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 รวมทั้งประเทศ 55.95 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 4.59 ล้านไร่ (ร้อยละ 8) เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวม 53.04 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 4.96 ล้านไร่ (ร้อยละ 9) ผลผลิตรวม 22.98 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 3.07 ล้านตันข้าวเปลือก (ร้อยละ 12) ผลผลิตต่อไร่ 411 กก. ลดลง จากปี 2557

ด้านการส่งออก ปี 2558 ลดลง จากปี 2557 เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้กำลังซื้อของประเทศคู่ค้าลดลง รวมทั้งราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่ง และคาดว่า ปี 2559 จะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาภัยแล้งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของประเทศคู่แข่งและคู่ค้าข้าวไทย

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 2558 ราคาใกล้เคียงกับปี 2557 โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ปี 2558 เฉลี่ยที่ 7,782 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยที่ 12,454 บาท/ตัน ทั้งนี้ ในปี 2559 คาดว่าราคาที่เกษตรกรขายได้ จะสูงขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง ขณะที่ตลาดยังมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4384

หน้า: 7 (ล่าง)

Col.Inch: 8.19

Ad Value: 7,371

PRValue (x3): 22,113

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สะเก็ดเศรษฐกิจ: 8 มาตรการยังไม่ตรงจุด

## สะเก็ด เศรษฐกิจ

### □ 8 มาตรการยังไม่ตรงจุด

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ได้วิเคราะห์ข้อคิดเห็นของเกษตรกรในมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้ง 8 มาตรการ 26 กิจกรรมพบว่า ทั้ง 8 มาตรการเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อเกษตรกรแต่ยังไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริงเนื่องจากแต่ละห้องที่มีลักษณะต่างกันซึ่งความแตกต่างในพื้นที่เหล่านี้ ส่งผลให้ความต้องการการช่วยเหลือแตกต่างกันออกไปด้วย ทั้งนี้ ผลการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลางคือ สิงห์บุรี, ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ในภาพรวมพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 53.5 ปี มีพื้นที่ทำนาเฉลี่ยครัวเรือนละ 36.6 ไร่ เป็นเจ้าของเฉลี่ยครัวเรือนละ 17.2 ไร่ เป็นพื้นที่นาเช่าเฉลี่ยครัวเรือนละ 28.4 ไร่

## เกษตรกรไม่ชอบสั่งงดทำนาปรัง

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นายกัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ 8 มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลช่วงภัยแล้ง ปี 2558/59 ว่า มีมากถึง 50.3 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐขอให้หยุดทำนาปรัง เพราะในปีที่ผ่านมาเกษตรกรยังคงทำนาปรังเฉลี่ย 23.4 ไร่ และจากประสบการณ์เกษตรกรทำมาแล้วเฉลี่ย 28.6 ไร่ต่อปี โดยในครัวเรือนของเกษตรกรมีผู้ที่สามารถทำการเกษตรโดยเฉลี่ย 1.9 คน จำแนกเป็นพื้นที่การเกษตรขนาดเล็กต่ำกว่า 15 ไร่ 64 ครัวเรือน ขนาดกลางทำนา 15-35 ไร่ 63 ครัวเรือน และขนาดใหญ่มากกว่า 35 ไร่ 52 ครัวเรือน

นายกัมปนาท ยังกล่าวว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจมาตรการชะลอและขยายระยะเวลาชำระหนี้มากที่สุดถึงร้อยละ 42.1 เพราะกังวลเรื่องรายได้เมื่อหยุดทำนาปรังจะไม่มีเงินชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน และมาตรการย่อยที่กลุ่มเกษตรกรที่หยุดทำนาปรัง และไม่หยุดทำนาปรังต้องการมากที่สุด คือ โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ร้อยละ 54 อีกทั้งมีความสนใจกับโครงการจ้างงานเร่งด่วนและการพัฒนาทักษะฝีมือถึงร้อยละ 42.3 และใน ส่วนกลุ่มทำนาปรังมีความสนใจโครงการจ้างงานในโครงการของกรมชลประทานมากที่สุด ร้อยละ 43.0.



## ม.เกษตรฯ เผยเกษตรกรไม่เห็นด้วยกับการงดทำนาปรัง-พอใจ 8 มาตรการช่วยภัยแล้งปานกลาง



ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่มีต่อมาตรการต่างๆของภาครัฐ โดยทำการศึกษาในพื้นที่ทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 179 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในกรณีที่มีการประกาศงดการทำนาปรังในปีที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 83.5 ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ มีเพียงร้อยละ 16.5 ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ สำหรับด้านความช่วยเหลือของภาครัฐที่เกษตรกรได้รับมากที่สุด คือ ด้านพืช คิดเป็นร้อยละ 12.8 สำหรับการแก้ไขสถานการณ์ของเกษตรกร ในขณะที่หยุดทำนาปรังพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยอมรับสภาพ หยุดการทำนาปรัง คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมาคือ ปลูกพืชทดแทนและทำอาชีพนอกภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ 6.2 ตามลำดับ และเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการประกาศให้หยุดการทำนาปรัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยที่ทางภาครัฐประกาศให้หยุดการทำนาปรังร้อยละ 50.3

ในส่วนความคิดเห็นของเกษตรกรต่อมาตรการช่วยเหลือทั้ง 8 ของภาครัฐ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจโดยรวมกับทั้ง 8 มาตรการในระดับปานกลางโดยภาพรวมมาตรการที่ได้รับการพึงพอใจ 4 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เรื่องการชะลอและขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงินรองลงมา คือ ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (อันดับ 2) การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน (อันดับ 3) และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ (อันดับ 4)

อย่างไรก็ตาม หากแยกความคิดเห็นของเกษตรกรต่อมาตรการการช่วยเหลือทั้ง 8 ของภาครัฐ พบว่ากลุ่มที่หยุดทำนาปรังและกลุ่มที่ทำนาปรังมีความคิดเห็นค่อนข้างคล้ายคลึงกันในความพึงพอใจ 4 อันดับแรก ต่างกันเพียงกลุ่มที่หยุดทำนาปรังเห็นว่าภาครัฐควรส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ซึ่งหลังจากมีการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้ว จึงได้มีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการย่อยที่ภาครัฐได้จัดทำขึ้นทั้งสิ้น 25 โครงการ/กิจกรรมซึ่ง พบว่า

มาตรการที่ 1 โครงการย่อยที่เกษตรกรต้องการมากที่สุดของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มคือโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง โดยกลุ่มหยุดนาปรัง มีความสนใจโครงการนี้ ร้อยละ 54.6 และกลุ่มทำนาปรัง ร้อยละ 27.8

มาตรการที่ 2 เกษตรกรกลุ่มหยุดนาปรัง มีความสนใจกับโครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้มากที่สุด ร้อยละ 41.2 เนื่องจากให้เหตุผลว่าไม่มีรายได้เมื่อหยุดการทำนาปรัง จึงกังวลว่าหากไม่มีการขยายระยะเวลาชำระหนี้ก็ไม่สามารถหาเงินมาปลดหนี้ได้ และในส่วนกลุ่มทำนาปรังมีความสนใจโครงการลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินมากที่สุด ร้อยละ 25.3 โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้ให้เหตุผลว่ายังกังวลการทำนาปรังต่อไปเนื่องจากไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไร ดังนั้นหากรัฐต้องการช่วยเหลือก็อยากให้ออกเรื่องค่าเช่าให้ถูกกว่าเดิม เพื่อเกษตรกรจะได้ลดต้นทุนการผลิต ในส่วนของ

มาตรการที่ 3 เกษตรกรกลุ่มหยุดนาปรัง มีความสนใจกับโครงการจ้างงานเร่งด่วนและการพัฒนาทักษะฝีมือมากที่สุด ร้อยละ 42.3 และในส่วนกลุ่มทำนาปรังมีความสนใจโครงการจ้างงานในโครงการของกรมชลประทานมากที่สุด ร้อยละ 43.0

มาตรการที่ 5 พบว่าเกษตรกรกลุ่มหยุดนาปรังมีความสนใจกับโครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับลูกค้า ธ.ก.ส. มากที่สุด ร้อยละ 38.1 และในส่วนกลุ่มทำนาปรังมีความสนใจโครงการส่งเสริมการปลูกข้าววิเศษลิ้มแห่งเพื่อการประหยัดน้ำมันมากที่สุด ร้อยละ 30.4

มาตรการที่ 6 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มสร้างมีความสนใจกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลมากที่สุด โดยกลุ่มหยุดนาปรัง มีความสนใจโครงการนี้ ร้อยละ 44.3 และกลุ่มทำนาปรัง ร้อยละ 38.0 ตามลำดับ

มาตรการที่ 7 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มสร้างมีความสนใจกับโครงการการช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับผู้ป่วยภัยแล้งมากที่สุด โดยกลุ่มหยุดนาปรัง มีความสนใจโครงการนี้ ร้อยละ 55.7 และกลุ่มทำนาปรังร้อยละ 46.8 เนื่องจากเกษตรกรเหล่านี้เกิดอาการเครียดที่ต้องหยุดการทำนาปรัง รวมถึงบางส่วนยังคงทำและเกิดภาวะขาดทุน

มาตรการที่ 8 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มสร้างมีความสนใจกับโครงการระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งมากที่สุด โดยกลุ่มหยุดนาปรังมีความสนใจโครงการนี้ร้อยละ 55.7 และกลุ่มทำนาปรังร้อยละ 48.1 เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรหลายรายไม่ได้รับความช่วยเหลือ และอีกสาเหตุหนึ่ง คือ การช่วยเหลือจะมีข้อจำกัดอยู่กับบุคคลที่มีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น ทำให้การช่วยเหลือดังกล่าวไม่ได้ออกสู่เกษตรกรอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ผลจากการศึกษา ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร มีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. ในการส่งเสริมการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรนั้น ควรศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการจ้างงานเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 53.5 ปี ดังนั้นโครงการย่อยบางโครงการที่ใช้แรงงานจึงไม่เหมาะสมกับเกษตรกรในกลุ่มนี้
2. ระยะเวลาของโครงการย่อยที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ควรมีความชัดเจนและสอดคล้องกับฤดูกาล เช่น การขุดแหล่งน้ำบาดาลควรทำก่อนที่จะถึงช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ได้ประโยชน์ ซึ่งอาจต้องทำก่อนเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น
3. โครงการที่ภาครัฐควรดำเนินการ คือ เสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรในการบริหารจัดการการผลิตเพื่อรองรับผลกระทบจากภัยแล้งการผลิตภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (การลดต้นทุนเพิ่มรายได้)
4. การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรถึงความเสี่ยงในการลงทุนการผลิตในช่วงวิกฤตว่ามีโอกาสที่จะขาดทุน
5. ภาครัฐควรมีการจัดลำดับความสำคัญในการคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายในแต่ละโครงการให้เหมาะสมโดยเฉพาะกับกลุ่มเกษตรกรรายเล็ก

อนึ่ง รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้งทั้งสิ้น 8 มาตรการ 26 กิจกรรม คือ 1) การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 2) การชดเชยหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน 3) การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งการจ้างแรงงานชลประทานหรือการจ้างงานเร่งด่วนและการพัฒนาทักษะฝีมือ 4) การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 5) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้น้ำอย่างประหยัด 6) การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติการปฏิบัติการฝนหลวง การพัฒนา แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 7) การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 8) การสนับสนุนอื่นๆ



# เกาะแผนลดต้นทุนผลิตสินค้าเกษตร

## 16ธ.ค.คลอดมาตรการ-เว้นค่าเช่านากราคาปุ๋ย

● เกษตรฯ ถกพาณิชย์เกาะแผนลดต้นทุนการผลิต หวังช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งด้านปัจจัยการผลิต-ยกเว้นค่าเช่าที่นากว่า 5 แสนไร่ ลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมตั้งผู้รับผิดชอบในการหาตลาด คาดคลอดมาตรการทั้งหมดได้ 16 ธ.ค.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ถึงแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สำคัญ โดยได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะเร่งดำเนินการลดต้นทุนการผลิต 3 ด้านหลัก คือ ด้านปัจจัยการผลิตโดยกรมการค้าภายในจะส่งรายการปัจจัยการผลิต อาทิ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ค่าบริการเครื่องจักรกล ค่าอาหารสัตว์และสัตว์น้ำ ฯลฯ ที่จะนำไปหารือกับผู้ประกอบการและส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ภายในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะประกาศมาตรการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตได้ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ส่วนค่าเช่านาถูดกลั่นเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือส.ป.ก.จึงมีนโยบายขงดเว้นค่าเช่าที่นากว่า 5 แสนไร่ รวมทั้งลดอัตราดอกเบี้ยจาก 4% เหลือเพียง 1% ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

ขณะที่ด้านพันธุ์ อาหารของปศุสัตว์และประมงทางกรมปศุสัตว์ และกรมประมง จะหารือกับผู้ประกอบการในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ และจะส่งผลการหารือให้ สศก. ภายในวันที่ 4 ธันวาคม เช่นเดียวกัน ส่วนในด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ทางกระทรวงเกษตรฯ จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดค่านำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศมีราคาลดลง

สำหรับเรื่องการลดต้นทุน ทั้งสองกระทรวงได้เห็นชอบร่วมกันตั้งผู้รับผิดชอบรายสินค้า หรือ Mr./Mrs./Ms. สินค้าเกษตร เพื่อร่วมบริหารอุปสงค์อุปทาน

และวางแผนการตลาดร่วมกัน

ส่วนการเกษตรแปลงใหญ่ ที่ปัจจุบันมีเกษตรกรแปลงใหญ่แล้ว 263 แปลง และแปลงต้นแบบจังหวัดละ 1 แปลง นอกจากจะเน้นในด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การบริหารจัดการ และการตลาดแล้ว ขณะนี้ได้เริ่มสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยมีโครงการนำร่อง 20 สหกรณ์ แบ่งเป็น เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวด เครื่องสี สำหรับพื้นที่ปลูกข้าว 10 แห่ง และเครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวด เครื่องสี สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 แห่ง และตั้งเป้าหมายการขยายตัวให้มากกว่านี้ ประมาณ 1,500 แปลง

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การเพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าเกษตรนั้นทั้งสองกระทรวงจะบูรณาการการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น ใน 3 เรื่องเร่งด่วน คือ 1.เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์ และระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้า 2.โซนนิ่ง โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเกษตร (อุปสงค์) เพื่อวางแผนการผลิตตามเขตที่เหมาะสมทางกายภาพ 3.ตลาดรองรับผลผลิตพืชทดแทนข้าวนาปรังปี 2558/59 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เป็นต้น

ส่วนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะเร่งดำเนินการตามพันธกรณีของประชาคมอาเซียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (เออีซี บลูปริ้นท์) และส่วนที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดเพิ่มเติม ทั้งเรื่องของการลดภาษีและขยายโควตาสินค้าเกษตร นอกจากนั้นเพื่อเตรียมพร้อมรับการหลังไหลของสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าประเทศจึงต้องเร่งเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตร 6 ด้าน (แม่สอด อรัญประเทศ คลองใหญ่ มุกดาหาร สะเดา ปาดังเบซาร์) ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีระบบตรวจสอบสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลรองรับ และเร่งพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร เน้นเจ้าหน้าที่ตรวจมาตรฐาน และเจ้า

หน้าที่ด้านตรวจ เพื่อบูรณาการด้านสินค้าเกษตร ซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ อีกด้วย



# สุดยอดข้าว “มะลิ النيلสุรินทร์”

## พบสารต้านซึมเศร้า-ยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่

**สุรินทร์** - นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้าว “มะลิ النيلสุรินทร์” โดยที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ต.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธาน เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวมะลิ النيلสุรินทร์ มี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เข้าร่วมรับฟังและรับการอบรมการถ่ายทอดการปลูกข้าวมะลิ النيل จำนวน 500 คน

19



# สุดยอดข้าว...

# “มะลิ النيلสุรินทร์”

## พบสารต้านซึมเศร้า-ยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่



**สุรินทร์** - นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้าว “มะลิ النيلสุรินทร์” โดยที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ต.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธาน เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวมะลิ النيلสุรินทร์ มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมรับฟังและรับการอบรมการถ่ายทอดการปลูกข้าวมะลิ النيل จำนวน 500 คน

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้ทำการศึกษาทดลองปลูก เป็นพันธุ์ข้าวมะลิ النيلพื้นเมืองที่มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสำหรับการบริโภค ได้มีการนำมาปลูกและคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ ในแปลงแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของศูนย์วิจัยสุรินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548

มีการศึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่าเป็นข้าวหอมต่างลิ ข้าวกล้องมีสีม่วงดำ คุณภาพการหุงต้มรับประทานดี เป็นข้าวเมล็ดเรียวยาว เปรี้ยวเหนียวมีไลสต่ำเมื่อหุงสุกจะเหนียวนุ่มหอม มีสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิกและแอนโทไซยานินสูง มีฤทธิ์ต้านการซึมเศร้าและวิตกกังวล มีสารอนุมูลอิสระที่ได้จากการสกัด



ข้าวดิบและข้าวกล้องมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่มีในการรักษาสุขภาพ

กรมการข้าว จะได้มีการรับรองพันธุ์มะลิหิลสุรินทร์ ในต้นปี พ.ศ.2559 ซึ่งกรมการข้าวได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวมะลิหิลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว การใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในการปลูกให้ได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพดี

ขณะนี้ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้ข้าวมะลิหิลสุรินทร์ เป็นข้าวมะลิหิล มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ร่วมกับภาคประชาชน หรือภาครัฐ และภาคเอกชนในการรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกข้าวมะลิหิล ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองสุรินทร์ ที่มีการค้นคว้าวิจัย ได้ผลผลิตที่ดี ภาคเอกชน

นำมะลิหิล ไปสู่ท้องตลาดแล้ว ภาคภาครัฐ รวมถึงตัวปลูกข้าวมะลิหิลแปลงใหญ่ ข้าวลีเข้ม คุณภาพดี ทุ่มรับประทานแล้วอร่อย เป็นข้าวที่มีประโยชน์ต่อ

ผู้บริโภค เป็นข้าวในนวัตกรรมใหม่ และเราจะทำอย่างไรที่จะให้ข้าวมะลิหิล ได้ขยายไปสู่ผู้บริโภคให้มากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างตลาด

ผู้บริโภคให้การสนับสนุนเต็มที่ ซึ่งจะมีการร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคข้าวมะลิหิลให้มาก.

## EconomicAgriculture

### กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเข้มกระบวนการผลิตนมของสหกรณ์ตั้งเป้าสหกรณ์โคนมผลิตนมที่มีคุณภาพป้อนสู่โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

ภายหลังจากที่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางแนวทางในการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยตั้งเป้าที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียนให้สูงขึ้น เริ่มตั้งแต่การเพิ่มความเข้มข้นของนม (Total solid) ของนมที่จะเข้าสู่การผลิตนมโรงเรียน จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 11.5% จะต้องเพิ่มเป็น 12.5% และฟาร์มของเกษตรกรที่ส่งนมเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านมาตรฐาน GAP เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำนมให้ดียิ่งขึ้น และต้องลดค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนม(Somatic cell count) จากมาตรฐานเดิมที่กำหนดไม่เกิน 1 ล้านเซลล์ ให้เหลือไม่เกิน 500,000 เซลล์ ซึ่งทุกมาตรการจะต้องดำเนินการให้ได้ภายในปี 2560

ขณะที่แหล่งผลิตน้ำนมดิบป้อนสู่โครงการนมโรงเรียน ส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตที่ส่งมาจากสหกรณ์โคนม ปัจจุบันมีสหกรณ์โคนมจำนวน 101 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกในระบบสหกรณ์โคนม รวม 19,495 คน สหกรณ์ที่มีโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบจำนวน 27 แห่ง เป็นโรงงานผลิตนม UHT



9 แห่ง และโรงงานนมพาสเจอร์ไรซ์ 18 แห่ง กำลังการผลิต 1,944.17 ตันต่อวัน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด 35 จังหวัดที่กำกับดูแลสหกรณ์โคนม ให้กำกับสหกรณ์โคนมทุกแห่งพัฒนากระบวนการผลิตนมและควบคุมสมาชิกสหกรณ์ให้ผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากสหกรณ์โคนมมีหน้าที่ในการผลิตนมเพื่อ

ป้อนสู่ตลาดและเป็นส่วนต้นทางของการผลิตนมโรงเรียน จึงควรตระหนักถึงความสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้นมที่มีคุณภาพ มีการวางระบบการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของนมที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตน้ำนมดิบและระบบตรวจ





# Chairman Review

Chairman Review  
Circulation: 50,000  
Ad Rate: 30,000

Section: -/-

วันที่: อาทิตย์ 1 - จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 20

ฉบับที่: 196

หน้า: 82(เต็มหน้า), 83, 84

จำนวนหน้า: 3

Ad Value: 90,000

PRValue (x3): 270,000

ศิลปิน: ขาว-ดำ

คอลัมน์: Economic Agriculture: กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเข้มกระบวนการผลิตนมของสหกรณ์...



## คู่ค้าของสหกรณ์

ธุรกิจการรวบรวมและจำหน่าย น้ํานมดิบของสหกรณ์ได้ผ่านการรับรอง มาตรฐานการผลิต GMP และระบบ ISO 9001 2008 ฮาลาล และ HACCP ปริมาณน้ํานม ดิบที่สหกรณ์รวบรวมจากสมาชิกในแต่ละ เดือนเฉลี่ย 4,000 ตัน มูลค่ากว่า 70 ล้าน บาท หรือปีละประมาณ 850 ล้านบาท ซึ่ง ในปี 2558 สหกรณ์มีกำไรจากการดำเนิน ธุรกิจ 32 ล้านบาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ได้ รับโล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์โคนม เมื่อปี 2552 ด้วยความเชื่อมั่นในภารกิจหลักคือการดูแล สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ตั้งแต่การตั้ง ฟาร์ม การเลี้ยง โคนม การรีดนม โดยได้ จัดจ้างผู้มีความรู้ด้านสัตวบาลมาส่งเสริม อาชีพให้สมาชิก ช่วยเหลือให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม เช่น การจัดการโคนมและการผลิตแม่พันธุ์ การ จัดการด้านสุขภาพโคนม การจัดการด้าน อาหารสัตว์ บริการหาเครื่องจักรอุปกรณ์ใน การทำแปลงหญ้าเลี้ยงโคนมแก่สมาชิก การ จัดการสาธารณสุขปศุสัตว์และโรงเรือน การ จัดมาตรฐานฟาร์มโคนม การควบคุมคุณภาพ น้ํานมดิบ การรวบรวมนมและระบบการ ขนส่งจากฟาร์มสมาชิกสู่ศูนย์รวมนมของ สหกรณ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่ง ทุกขั้นตอนจะมีการวางระบบดูแลน้ํานมดิบ

สอบคุณภาพของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์โคนมที่ดำเนินธุรกิจ รวบรวมและจำหน่ายน้ํานมดิบมาตั้งแต่ปี 2530 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,223 ราย จำนวน โคนมของสมาชิก 21,404 ตัว มีศูนย์รวมนม น้ํานมดิบและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สามารถ รองรับปริมาณน้ํานมดิบได้วันละไม่น้อยกว่า 200 ตัน นมที่รวบรวมมาจากฟาร์มสมาชิก ในแต่ละวัน เมื่อส่งถึงศูนย์รวมนมดิบ

ของสหกรณ์แล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการ ตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งน้ำหนักและการรักษา คุณภาพนมตามมาตรฐานการผลิต นมส่วน หนึ่งจะป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ นมเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์และนมพร้อมดื่ม UHT เพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหาร เสริม(นม)โรงเรียน วันละ 50 ตันและผลิต เป็นนมพาณิชย์ จำหน่ายในพื้นที่ ส่วนที่ เหลือจะขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปที่เป็น





# Chairman Review

Chairman Review  
Circulation: 50,000  
Ad Rate: 30,000

Section: -/-

วันที่: อาทิตย์ 1 - จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 20

ฉบับที่: 196

หน้า: 82(เต็มหน้า), 83, 84

จำนวนหน้า: 3

Ad Value: 90,000

PRValue (x3): 270,000

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: Economic Agriculture: กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเข้มกระบวนการผลิตนมของสหกรณ์...



อย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยสหกรณ์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้ความรู้และประชุมกลุ่ม เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก รวมถึงกระจายข่าวสารผ่านสถานวิทยุชุมชนของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกเลี้ยงโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิก

ขณะเดียวกัน อาหารสัตว์นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงโคนม ซึ่งจะส่งผลให้โคนมมีสุขภาพดี ผลิตน้ำนมได้คุณภาพตามมาตรฐาน ให้ปริมาณผลผลิตต่อตัวมากและคุ้มค่ากับการลงทุน ในปี 2546 สหกรณ์จึงได้ขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ เพื่อผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงโคนมประเภทต่างๆ โดยการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กำแพงแสน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ feed center ผลิตโดยระบบอัตโนมัติ และจัดส่งอาหารสัตว์ถึงฟาร์มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีเพียงพอสม่ำเสมอสำหรับการเลี้ยงโคนมตลอดฤดูกาล และในปี 2558 ได้ริเริ่มผลิตอาหารผสมสำเร็จรูป มีอาหารสัตว์มากกว่า 15 ชนิด เพื่อให้เหมาะสมกับโคนมในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนมของสมาชิก ส่งผลให้โคนมมีผลผลิตที่สูงขึ้น มีน้ำนมดิบมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งธุรกิจนี้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ และยังเป็นแหล่งรับซื้อวัตถุดิบของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง รำข้าว กากปาล์ม เป็นต้น

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า น้ำนมดิบที่ผลิตโดยสหกรณ์โคนมนั้น คิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณนมทั้งประเทศ สิ่งที่ต้องการผลักดันคือ สร้าง

ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคได้เห็นว่านมที่ผลิตโดยสหกรณ์โคนมนั้นเป็นนมที่มีคุณภาพ ซึ่งจากการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมของสหกรณ์โคนมไทยมีลค์ จำกัด นับได้ว่าเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่มีระบบการผลิตนมได้มาตรฐาน มีระบบการตรวจสอบคุณภาพนมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ และยึดสโลแกน "นมของเกษตรกรไทยเพื่อคนไทย" พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้เด็กไทยได้บริโภคนมที่มีคุณภาพ ซึ่งสหกรณ์โคนม ถือเป็นต้นทางของการผลิตนมป้อนสู่ตลาด ดังนั้น คุณภาพของนมที่จะเข้าสู่การแปรรูปเป็นนมโรงเรียนจะต้องได้มาตรฐาน มีการกำกับดูแลที่เข้มข้น เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องนมโรงเรียนบูดเสียหรือไม่มีคุณภาพ และต้องเริ่มตั้งแต่ระบบการผลิตของสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหานี้ลงได้ ดังนั้น ภารกิจสำคัญของสหกรณ์โคนมทั่วประเทศคือการผลิตนมที่มีคุณภาพให้กับเด็กและเยาวชนตัวเล็กๆในสังคม เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสมองและกำลังที่จะช่วยพัฒนาชาติและสังคมไทยในอนาคตควบคู่กับการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรไทยสืบไป





# ยางตกต่ำ3กิโลกรัม100บาท

## ชาวสวนร้องรัฐบาลช่วยด่วน อ้างเงินช่วยเหลือ1,500ลำซา

**โพสต์ทูเดย์** เกษตรกรสวนยางยืน  
หนังสือร้องรัฐบาล ราคายางตกต่ำ  
เหลือเพียง 3 กิโลกรัม 100 บาท

นายมนัส บุญพัฒน์ นายก  
สมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยาง  
รายย่อยแห่งประเทศไทย (สคย.)  
ตัวแทนสมาคมได้ยื่นหนังสือถึง นาย  
ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา  
ผ่านไปถึงรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา  
ราคายางพาราตกต่ำ ล่าสุดเหลือ  
เพียงกิโลกรัมละ 32-33 บาท

“เมื่อเดือน มิ.ย.ยางพาราราคา  
กิโลกรัม (กก.) ละ 63 บาท มาถึง  
ขณะนี้ราคาลงมาอยู่ที่ 32 บาท และ  
33 บาท ส่วนยางรมควัน 39 บาท  
ตอนนี้ราคายางได้ผ่าน 3 กิโลกรัม  
100 บาทแล้ว ราคายางหลุดกรอบ  
ความเป็นจริง โดยรัฐบาลเองไม่มี  
วิธีการป้องกัน ไม่มีจิตวิทยาให้ขับ  
เคลื่อนให้ขยับ” นายมนัส กล่าว

นายมนัส กล่าวอีกว่า ขอเรียก  
ร้องให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือ

เกษตรกรสวนยางพาราอย่างจริงจัง  
เพราะที่ผ่านมาการช่วยเหลือปัจจัย  
การผลิตไร่ละ 1,500 บาทนั้น เริ่ม  
มาตั้งแต่เดือน พ.ค. แต่จนถึงขณะนี้  
ยังเป็นไปอย่างล่าช้า การขึ้น  
ทะเบียน การออกระเบียบเกี่ยวกับ  
ยาง หลักการปฏิบัติของข้าราชการ  
จนข้าราชการไม่กล้าตัดสินใจในการ  
ปฏิบัติงาน

“ตั้งแต่พระราชบัญญัติการยาง  
แห่งประเทศไทย (พ.ร.บ.กยท.) ออก  
มา ได้เกิดบรรยากาสลูงยุภาภาค  
เกี่ยวกับยางมาตั้งแต่เดือน ก.ค.  
จนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 5 เดือน  
และจะเกิดบรรยากาสลูงยุภาภาค  
ต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ว่าการการยาง  
แห่งประเทศไทยคนใหม่ในเดือน  
ธ.ค.นี้” นายมนัส กล่าว

นายก สคย. กล่าวอีกว่า ทุก  
วันนี้กรอบเรื่องยางยังไม่ชัดเจน ไม่  
สามารถจับต้องได้ ปัญหาที่เพราะ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง  
ยาง และยางที่ยังคงค้างสต็อกอยู่  
3 แสนตันเศษ จะออกขายอีก 1.8  
แสนตัน ราคา กิโลกรัมละ 43 บาท  
ซึ่ง สคย.จะตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

นายมนัส กล่าวว่า สมาชิก สคย.  
ส่วนใหญ่มีสวนยางเฉลี่ยรายละไม่  
เกิน 12 ไร่ ขณะนี้ไม่มีกรกรีดยาง  
และไม่ได้ดูแลเกษตรกรรายใหญ่ บาง  
รายก็ปล่อยให้เล็กกรีดยาง  
ขาดแคลนแรงงาน แต่รายใหญ่อาจ  
แก้ปัญหาโดยนำที่ดินไปใช้ทำอย่าง  
อื่นเพื่อให้เกิดรายได้ แต่สำหรับ  
เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถไค่นยาง  
ทั้งตามนโยบายของรัฐบาลได้

ทั้งนี้ ราคายางพาราที่ตลาด  
กลางยางพาราประจำวัน ที่ 26 พ.ย.  
ราคายางแผ่นดิบ กก.ละ 37.89 บาท  
ยางความชื้น กก.ละ 37.39 บาท ปรับ  
ขึ้น 0.37 บาท ยางแผ่นรมควัน กก.ละ  
40.15 บาท ปรับขึ้น 0.92 บาท ส่วน  
ราคาน้ำยางสด กก. 35.25 บาท ราคา  
ไม่เปลี่ยนแปลง ■



เกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหาอย่างหนักหลังราคายางพาราที่เคยอยู่ที่กิโลกรัมละ 63 บาทเศษ เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 มาถึงขณะนี้ ราคาลงมาอยู่ที่ 32 บาท และ 33 บาท/กก. น้ำยางสด ส่วนยางรมควัน 39 บาท/กก.

## ชาวสวนโวยราคายางหล่นวูบเหลือ3โลร้อย

**พัทลุง ●** ชาวสวนยางยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่าน ผวจ.สงขลา โวยนับแต่มี พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ชำราชการไม่กล้าตัดสินใจ รัฐมนตรีเกษตรฯ ไม่มีความรู้ เกิดสัญญาภาคมา 5 เดือนแล้ว จนราคายางหล่นมาเหลือ 3 กิโลกรัม 100 บาท

นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนรายย่อยแห่งประเทศไทย (สคย.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 พ.ย.58 เวลา 14.30 น. นายอภิรักษ์ บัวสาย สมาชิกสมาคมคนกรีดยางฯ จังหวัดสงขลา จะเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง การขึ้นทะเบียน การออกทะเบียนเกี่ยวกับยาง หลักการปฏิบัติของข้าราชการ จนข้าราชการไม่กล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และเกี่ยวกับช่วยเหลือปัจจัยการผลิตชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท/ไร่ ที่ไปจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้น

นายมนัสกล่าวอีกว่า ตั้งแต่พระราชบัญญัติ

การยางแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ.กยท.) ออกมาได้เกิดบรรยากาศสัญญาภาคเกี่ยวกับยางมาตั้งเดือนกรกฎาคม จนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 5 เดือน และจะเกิดบรรยากาศสัญญาภาคต่อไปจนหลัง ธันวาคม 2558 และไปจนกว่าจะได้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนใหม่

จนปรากฏว่า จากยางราคา 63 บาทเศษ เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 มาถึงขณะนี้ ราคาลงมาอยู่ที่ 32 บาท และ 33 บาท/กก. น้ำยางสด ส่วนยางรมควัน 39 บาท/กก. ตอนนี้ราคายางได้ผ่าน 3 กก. 100 บาทแล้ว ตอนนี้ราคายางหลุดกรอบความเป็นจริง โดยรัฐบาลเองไม่มีวิธีการป้องกัน ไม่มีจิตวิทยาให้ขับเคลื่อนให้ขยับ

“ทุกวันนี้กรอบเรื่องยางไม่ชัดเจน ไม่สามารถจับต้องได้ ปัญหาเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องยาง ไม่เป็นงานเรื่องยาง จึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้มาตลอด และยางที่ยังคงค้างสต็อกอยู่ 300,000 ตันเศษ และจะออกขายอีก 1.8 แสนตัน ราคาที่ 43 บาท/กก. ที่จะได้นำมาเป็นงบประมาณแผ่นดิน แต่อย่าให้มีการ



เกิดนัยยะ เพราะจะต้องได้รับการตรวจสอบ”

นายมนัสยังกล่าวอีกว่า สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ได้ตรวจสอบว่ามียางโดยเฉลี่ยอยู่ที่รายละ 12. ไร่ สำหรับของตอนนี้ได้ปล่อยวางโดยไม่ได้กรี๊ดและไม่เข้าไปดูแล โดยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ต้นไม้ใบหญ้ารกงอกขึ้น ก็ไม่มีการตกแต่งตัด ปล่อยให้เกิดสภาพป่าชาย ตอนนีของรายใหญ่บางรายก็ปล่อยทิ้ง เลิกกรี๊ด บางรายถึงจำนวน 500 ไร่ เพราะแรงงานกรี๊ดยางชาว

เมียนมาเลิกกรี๊ด สำหรับรายขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาสามารถนำที่ดินมาพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้

“ส่วนการสนับสนุนให้โค่นต้นยางแล้วปลูกอย่างอื่น สำหรับสมาชิกสมาคมฯ และเครือข่ายยังไม่มีรายใดโค่นยางทิ้ง มีแต่จะสร้างงานเสริมในสวนยาง ในขณะที่ประเทศอื่นๆ กลับปลูกขึ้น โดยเฉพาะในประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม เนื่องจากที่ดินราคาถูก ค่าแรงถูก จึงสามารถดัมพ์ราคาได้”.

## เชียงใหม่อบรมพัฒนาหมอดินอาสา

นายสุรเดช เด็ชวตระกูล อธิบดีกรม เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการเปิดอบรม ดำเนินงานกิจกรรมเกษตรอินทรีย์และเกษตรหมอดินอาสาประจำตำบล หลักสูตรการ ทฤษฎีใหม่ รวมทั้งเพื่อศึกษาดูงานพื้นที่พัฒนาหมอดินอาสา ปีงบประมาณ 2559 ณ การเกษตรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการห้องประชุมหอไรซ์มิลเลจแอนดริ์สอร์ทและ พัฒนาที่ดิน

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ต.เชิงดอย อ.ดอย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวิสัยทัศน์สะแกด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายปราโมทย์ ขาใจ ที่ถูกต้องในการเป็นผู้ชำนาญด้านการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ในการฝึกอบรม มีหมอดินกล่าวรายงาน เมื่อวันก่อน อาสาประจำตำบลจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินลำพูน เพื่อให้หมอดินอาสาประจำตำบลได้ทราบถึง สำนักงานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สำนักงานบทบาทหน้าที่ในปีงบประมาณ 2559 และ พัฒนาที่ดินลำปาง และศูนย์ปฏิบัติการเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเขต โครงการหลวง รวม 475 คนเข้าร่วมอบรม.